



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

4 สิงหาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 3 ส.ค. มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 18,901 ราย ป่วยสะสม 652,185 ราย ยังรักษาอยู่ 209,039 ราย รักษาหายเพิ่ม 18,590 ราย หายป่วยสะสม 437,831 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 147 ราย เสียชีวิตสะสม 5,315 ราย มีการฉีดวัคซีนสะสม 18,198,825 โดส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 200,217,281 ราย เสียชีวิต 4,258,213 ราย รักษาหาย 180,495,665 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ สหรัฐ ฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรกให้ผู้ใหญ่ครบ 70% แล้ว ซ้ำกว่าที่ตั้งเป้าไว้เกือบเดือน ขณะที่รัฐฟลอริดา กลายเป็นศูนย์กลางการระบาดใหญ่ในประเทศ ฝรั่งเศส ระบุอาจสร้างภูมิคุ้มกันหมู่สำเร็จในปลายปีนี้ ญี่ปุ่น ปรับนโยบายรับผู้ป่วยโควิด 19 เข้ารักษาตัวใน รพ. เพื่อลดภาระของระบบสาธารณสุขที่ใกล้เต็มขีดความสามารถ ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่กำลังมีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก เกาหลีใต้ พบผู้ป่วยโควิดสายพันธุ์เดลตา พลัส 2 รายแรก จีน เมืองอู่ฮั่น ตรวจโควิดทั้งเมือง 12 ล้านคน หลังพบผู้ป่วยรายใหม่ 7 คน ในรอบกว่า 1 ปี กัมพูชา ประสบความสำเร็จในการฝึกสุนัข 3 ตัว ให้สามารถดมกลิ่นเพื่อตรวจจับโรคโควิด นักวิจัยญี่ปุ่น พบ “แลมบ์ดา” อันตรายยิ่งกว่า “เดลตา” แพร่เร็ว-ต้านภูมิคุ้มกันได้

ประเด็นสำคัญ

1. แลกเปลี่ยนป้องกันผู้เชี่ยวชาญ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยรัฐ ไทยโพสต์ เดลินิวส์ ข่าวสด แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า เดลินิวส์, thebangkikinight, newtv, bangkokbiznews)

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแถลงการณ์ สธ.ปกป้องคณาจารย์ที่ปรึกษา หลังมีการแสดงความคิดเห็นของคนบางกลุ่มด้วยถ้อยคำที่รุนแรง จนมีผลกระทบต่อการทำงานและต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของคณาจารย์ในคณะที่ปรึกษาของสธ. ซึ่ง สธ. ได้เรียนเชิญคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสถาบันมาช่วยเป็นที่ปรึกษา เป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน ทุกท่านให้ความเห็นและให้ข้อเสนอแนะในฐานะนักวิชาการอย่างเป็นอิสระ และเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งนี้ คณะอาจารย์ทุกท่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบาย หรือการจัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์และวัคซีนแต่อย่างใด ขอให้สังคมได้ร่วมเข้าใจและรับทราบบทบาทที่มีคุณค่าของคณาจารย์ทุกท่านในครั้งนี้

2. ฟาวีพิราเวียร์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (mcot)

-นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า กังวลว่า ยาฟาวีพิราเวียร์จะขาดตลาดเพราะมีความต้องการจำนวนมาก จึงเสนอไปยังรัฐบาล ให้เปิดโอกาสให้บริษัทเอกชนผลิตยาเองได้ เพื่อชดเชยกำลังการผลิตของ อภ. เพราะต่อไปอาจมีความต้องการสูงถึงวันละ 1 ล้านเม็ด เนื่องจากระดับวิกฤตผู้ป่วยใกล้ถึงจุดสูงสุดหรือตัวเลขผู้ป่วยใหม่อาจอยู่ที่ราวๆ 20,000 คน/วัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด ไทยโพสต์

-แหล่งข่าวระดับสูงจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า สธ.คาดการณ์ว่ายาฟาวีพิราเวียร์ไม่ขาด และในเดือนส.ค.องค์การเภสัชกรรมจะผลิตยาได้ เดือนละ 2-3 ล้านเม็ด และได้สั่งนำเข้ามาจากต่างประเทศ แต่เดือนต.ค.จะขยายกำลังการผลิตถึงเดือนละ 30 ล้านเม็ด จึงคาดการณ์ว่าน่าจะมีปริมาณยาที่เพียงพอ แต่อาจมีปัญหารวบรวมระดับกระจายรพ.หลัก รพ.สนามหรือแต่ละจุด ซึ่งกำลังปรับกันอยู่ คาดว่าเร็วๆ นี้จะดีขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ผู้จัดการ ไทยรัฐ ไทยโพสต์ สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ ประชาไท mcot, tnnthailand, infoquest, changmainews newtv.)

- บอร์ด สปสช. เห็นชอบให้ยา-วัคซีน-เวชภัณฑ์-ชุดตรวจ-อุปกรณ์สำหรับโควิด 19 ทุกรายการที่ สธ. หรือทางการกำหนด เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามเกณฑ์การพิจารณาแบบ Green Channel เนื่องจากเป็นโรคระบาดในภาวะเร่งด่วน รองรับการเบิกจ่าย-เพิ่มการเข้าถึงได้ทันที ส่วนยาฟาวีพิราเวียร์ สธ. มีแผนจัดซื้อ ณ เดือน ก.ย. 64 จำนวน 40 ล้านเม็ด ซึ่งคาดว่าจะอาจไม่เพียงพอ สปสช. จึงเสนอเตรียมงบประมาณจัดซื้อไว้ไม่เกิน 27 ล้านเม็ด ในวงเงิน 891 ล้านบาท โดยจะเพิ่มรายการในแผนการจัดหาเพิ่มเติมอย่างเร่งด่วนในปี 64 และต่อเนื่องไปปี 65

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยรัฐ เดลินิวส์ สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน,)

-ศ.นพ.นิตี มหามนต์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬารักษ์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุ งานเภสัชกรรม ราชวิทยาลัยจุฬารักษ์ ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ และ บริษัท เมดิกา อินโนวา จำกัด พัฒนาและคิดค้นสูตรตำรับยาน้ำเชื่อมฟาวีพิราเวียร์ สำหรับผลิตในรพ.จุฬารักษ์ เป็นยาต้านเชื้อไวรัสสำหรับเด็ก ผู้ป่วยสูงอายุ รวมถึงผู้ป่วยที่มีความลำบากในการกลืนยาเม็ด ตำรับแรกในไทย กรณีที่แพทย์ประสงค์ใช้น้ำ สามารถติดต่อเพื่อขอรับยาน้ำเชื่อมฟาวีพิราเวียร์ รพ.จุฬารักษ์ โดยนำผลยืนยันการติดเชื้อโควิด 19 เข้ามาพบแพทย์และรับยาได้ที่ favipiravir.cra.ac.th หรือ โทร 06-4586-2570 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 ส.ค.นี้เป็นต้นไป โดยไม่

เสียค่าใช้จ่าย โดยระยะแรกเดือนส.ค.-ก.ย.รพ.จุฬาราชการณสามารถผลิตได้จำกัดเพียงไม่เกิน 100 รายต่อสัปดาห์ และยานี้ต้องใช้ตามแพทย์สั่งเท่านั้น

3.การบริหารจัดการวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด เดลินิวส์ มติชน ผู้จัดการ แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน ผู้จัดการ ,แนวหน้า thaipbs.)

- นายกฯ มอบหมายให้รมว.สธ. ดำเนินการแก้ปัญหาจัดสรรวัคซีน ให้กรมควบคุมโรคจัดส่งวัคซีนโดยตรงให้กับศูนย์ฉีดวัคซีน 25 แห่ง ไม่ผ่าน กทม. ทั้งนี้ นายอนุทิน มอบหมายให้อธิบดีกรมควบคุมโรค จัดส่งวัคซีนให้ กทม.เพิ่มอีก 250,000 โดส ทำให้เดือน ส.ค. กทม.จะได้รับจัดสรรวัคซีน 500,000 โดส โดยจะส่งไปที่สำนักอนามัย กทม. ซึ่งจำนวนวัคซีนดังกล่าวนี้ ยังไม่รวมกับโควตาของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ขณะเดียวกัน นายกฯยังพูดถึงเรื่องปริมาณวัคซีนไฟเซอร์ที่ได้รับมอบจากสหรัฐอเมริกา ที่มีการตั้งข้อสังเกตว่า ยอดน้อยกว่าข้อมูลที่มีการเผยแพร่ก่อนหน้านี้ เนื่องจากตัวเลขที่มีการเผยแพร่ไปก่อนหน้านี้คือ ตัวเลขกลมๆ แต่เมื่อได้รับมาก็เป็นตัวเลขที่ตรงกับที่สถานทูตสหรัฐฯยืนยัน นอกจากนี้ นายกฯ ยังสั่งการให้สำรวจว่าบุคลากรด่านหน้ามีใครบ้าง ให้แยกออกมา เพื่อจะได้พิจารณาค่าตอบแทนให้เป็นพิเศษ เพราะต้องดูแลเยียวยาคนกลุ่มนี้ด้วย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด,) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, posttoday,)

-นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง นายกฯสั่งการให้ร่วมกันจัดหาวัคซีนเป็นกรณีพิเศษเร่งด่วน 20-25 ล้านโดส เป็นวัคซีนสปุตนิก วี กับจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน โดยต้องไม่ผ่าน 3 หน่วยงานของสธ. คือกรมควบคุมโรค สถาบันวัคซีนแห่งชาติ และอภ. และให้นำเข้าวัคซีนเข้ามาในไทย ภายในไตรมาส 3 นี้ อย่างไรก็ตาม ขอฝากให้นายกฯ พิจารณาคือ 1.การที่นายกฯ มีข้อสั่งการดังกล่าว แสดงว่าระบบการบริหารจัดการการนำเข้าวัคซีนที่ผ่านมา มีปัญหาใช่หรือไม่ ปัญหาคืออะไร และนายกฯ จะมีแนวทางแก้ปัญหาอย่างไร 2.ในเมื่อการนำเข้าวัคซีนโดยไม่ผ่าน 3 หน่วยงานของ สธ.เกิดขึ้นได้ องค์กรอื่นๆ ที่ประสงค์จะนำเข้าวัคซีนสามารถทำเหมือนที่นายกฯ ทำได้หรือไม่ 3.นายกฯ จะดำเนินการอย่างไรให้การจัดสรรวัคซีนเป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

4.วัคซีนไฟเซอร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์ ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, innnews,)

-นพ.ทศพร เสรีรักษ์ และพญ.ของขวัญ พุจิตนรินทร์ กลุ่มหมอไม่ทน ยื่นจดหมายเปิดผนึก 8 ข้อเรียกร้องถึงนายกฯ รมว.สธ. และอธิบดีกรมควบคุมโรค โดยยื่น 8 ข้อเรียกร้อง ให้ตัดเงื่อนไขข้อกำหนดสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่จะมีสิทธิ์ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ แม้บุคลากรจะได้รับวัคซีนตัวอื่นมาแล้วก็ตาม ส่วนบุคลากรฯ ที่รับครบ 3 เข็มแล้ว สามารถโอนสิทธิ์ไฟเซอร์ให้คนในครอบครัวได้ พร้อมกันนี้ยังขอให้นำไฟเซอร์ส่วนที่จัดไว้เพื่อการวิจัยมาฉีดให้บุคลากรก่อน และเรียกร้องให้สธ. เปิดเผยแพร่ชื่อทุกคนที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์เพื่อความโปร่งใส ชี้แจงสังคมให้ได้ ด้าน พญ.ของขวัญ เรียกร้องให้รัฐบาลหยุดการฉีดวัคซีนแบบผสมสูตรให้กับบุคลากรด่านหน้าและประชาชน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ผู้จัดการ แนวหน้า สยามกีฬา)

- อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ในขณะนี้ยังไม่มีการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ไปในแต่ละจังหวัด เนื่องจากอยู่ระหว่างการสรุปข้อมูลของบุคลากรฯ ที่จะเข้ารับการฉีดให้มีความชัดเจน ด้วยข้อจำกัดของวัคซีนที่ต้องเก็บในอุณหภูมิ -70 ถึง -90 องศาเซลเซียส ในคลัง เมื่อไปถึงตู้เย็นของโรงพยาบาลแต่ละจังหวัด วัคซีนจะมีอายุอยู่ได้ไม่กี่ชั่วโมง ดังนั้น การจะส่งไปแต่ละพื้นที่ต้องชั่งความพร้อมในการฉีดให้ชัดเจนมาก ชักซ้อมการฉีดที่ต้องผสมกับน้ำเกลือเพื่อเจือจางความเข้มข้นของวัคซีนให้ได้ตามมาตรฐาน จึงต้องมีความตรวจสอบความพร้อมเพื่อป้องกันความผิดพลาด โดยคาดว่าจะเริ่มกระจายได้ในสัปดาห์นี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(มติชน)

-เครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์แถลง ขอบคุนทบทวนเกณฑ์ให้วัคซีนไฟเซอร์ใหม่ ขอฉีดให้บุคลากรเสี่ยง ดันทาง-ปลายทาง ทาง ทั้งนี้จะติดตามการกระจายไฟเซอร์ให้เป็นไปตามแนวทางที่ให้ไว้ต่อไป และพร้อมที่จะออกมาแสดงพลังหากมีความไม่โปร่งใสเกิดขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ มติชน) เว็บไซต์ (มติชน แนวหน้า newtv.amarintv.)

-เพจเฟซบุ๊ก U.S. Embassy Bangkok หรือสถานทูตสหรัฐฯ และสถานกงสุลในประเทศไทย เผยแพร่ภาพกราฟิกเกี่ยวกับวัคซีนไฟเซอร์ คลายสงสัยตัวเลข 1,503,450 มาจากไหน ว่า สหรัฐฯ ส่งวัคซีนล็อตแรก เท่ากับ 257 กล่อง / 1 กล่อง เท่ากับ 5 ถาด / 1 ถาด เท่ากับ 195 ขวด / 1 ขวด เท่ากับ 6 โดส / 257 กล่อง X 5 ถาด X 195 ขวด X 6 โดส = 1,503,450 ทั้งนี้เมื่อวันที่ 30 ก.ค. สหรัฐฯ ได้บริจาควัคซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์จำนวน 1,503,450 โดสให้กับประเทศไทย ยืนยันว่าจะบริจาควัคซีนให้กับไทยรวมทั้งหมด 2.5 ล้านโดส โดยจะบริจาคเพิ่มเติมอีก 1 ล้านโดส

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ คมชัดลึก ไทยโพสต์ เดลินิวส์,)

- พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงกรณี นพ.บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป ระบุจะมีการเซ็นสัญญา ร่วมกับ กท. ส่งนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์ว่า ยืนยันว่า ขณะนี้กท.และหน่วยงานในสังกัด ยังไม่มีแผนหรือความตกลงร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนใดๆ ในการสั่งซื้อหรือนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์ และที่ผ่านมา กท.ก็ยังไม่เคยติดต่อดังกับ บ.ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ต่อเรื่องดังกล่าว

-นพ.บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) ให้สัมภาษณ์ว่า ภายในสัปดาห์นี้ จะมีการเซ็นสัญญาที่กระทรวงกลาโหม ที่เป็นหน่วยงานนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์ แต่ยังไม่ขอระบุจำนวนว่ากี่ล้านโดส เนื่องจากเป็นคำสั่งจาก ก.ต. ที่อาจเข้าข่ายปันหุ้น ทั้งนี้ กว่าจะจัดหาหน่วยงานนำเข้าวัคซีน ได้ก็ใช้เวลานานถึง 2 เดือน เพราะไม่มีหน่วยงานไหนกล้าที่จะเป็นหน่วยงานประสาน ทำให้ต้องเสียเงินวางมัดจำไปถึง 2 ครั้ง เนื่องจากผัดผ่อนตามเงื่อนไข 10% เป็นจำนวนเงิน 500-600 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังติดปัญหาขั้นตอนการ นำเข้า ที่กระทรวงการต่างประเทศ ต้องมีการถือ Number และ เช็กกับทาง บ.ไฟเซอร์ ซึ่ง ขณะนี้ก็ได้มีการบีบทุกวิถีทาง เพื่อให้สามารถนำเข้าให้ได้ก่อน

5. วัคซีนแอสตราเซนเนกา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์ ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, thansettakij,)

-เฟซบุ๊กสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยรายงานว่า วัคซีนของแอสตราเซนเนกาที่รัฐบาลอังกฤษจะบริจาคให้ประเทศไทย 415,000 โดส ได้ถูกขนส่งออกจากอังกฤษแล้ว และจะถึงประเทศไทยในคืนนี้ (3 ส.ค.)

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด ไทยรัฐ ไทยโพสต์ ผู้จัดการ แนวหน้า มติชน สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, มติชน, posttoday, bangkokbiznews,)

-นายเจมส์ ทีก ประธาน บริษัท แอสตราเซนเนกา (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ตลอดเดือนก.ค.บริษัทฯ ได้ส่งมอบวัคซีนจำนวน 5.3 ล้านโดส ให้กับสธ. ตามแผนการจัดหาวัคซีนจำนวน 61 ล้านโดสให้กับประเทศไทยโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ สำหรับวัคซีนที่ส่งมอบให้กับไทยช่วง มิ.ย.-ก.ค. เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ว่า เมื่อกระบวนการผลิตดำเนินไปได้ราบรื่น จะจัดสรรและส่งมอบวัคซีนให้กับไทยได้ 5-6 ล้านโดส/เดือน ทั้งนี้ ยอดรวมวัคซีนที่แอสตราเซนเนกาได้ส่งมอบให้แก่ไทยจนถึงสิ้นเดือน ก.ค. เป็นจำนวนทั้งสิ้น 11.3 ล้านโดส และได้เริ่มจัดสรรวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทยให้กับประเทศใกล้เคียงแล้วในเดือนก.ค.เช่นกัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล แฉถึงกรณีเอกสารสัญญาให้งบประมาณสนับสนุน 600 ล้านบาทระหว่างรัฐบาลไทย-สยามไบโอไซเอนซ์ ว่า รัฐบาลไทยหรือสธ. ได้รับมอบวัคซีนจากแอสตราเซนเนกา ประเทศไทย ในเดือนกรกฎาคม ทั้งสิ้น 5,810,600 โดส อย่างไรก็ตาม ยอดการส่งมอบวัคซีนในเดือนกรกฎาคมไม่ถึง 10 ล้านโดสแน่นอน สยามไบโอไซเอนซ์ไม่ได้เป็นอิสระ สัญญาระหว่างรัฐบาลไทยและแอสตราเซนเนกา ประเทศไทย และต้องย้อนกลับไปดูว่าเมื่อวันที่ 24 ส.ค.63 ประชาชนจึงต้องร่วมกันตั้งคำถามว่า เหตุใดรัฐบาลไทยจึงไม่สามารถจำกัดสิทธิ์การส่งออกและขอใช้สิทธิ์ในการซื้อวัคซีนที่ผลิตโดยสยามไบโอไซเอนซ์ จากแอสตราเซนเนกา ประเทศไทยได้ก่อน ตามเงื่อนไขที่ได้อุดหนุนเงิน 600 ล้านบาทที่เป็นเงินแผ่นดินและเป็นเงินภาษีประชาชน เท่าที่ได้อ่านในสัญญาเนื้อความ ไม่มีเงื่อนไขใดที่ระบุว่าจะต้องส่งมอบให้รัฐบาลไทยหรือสธ. ก่อน จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลใช้ข้อ 8.6 ตามสัญญาเงินทุน โดยให้คณะกรรมการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร และสื่อมวลชนเข้าไปติดตามตรวจสอบการผลิต ในสถานที่ทำการการผลิตของบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ ซึ่งจะเป็นความโปร่งใส

6. วัคซีนวีไอพี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (ข่าวสด)

-นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเปิดเผยว่า ตามที่โซเซียลมีเดียและสื่อมวลชนได้รายงานว่ามีบุคคลซึ่งไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์หรือพยาบาลในจ.พิษณุโลก ได้ไปขอให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 3 ให้ตัวเอง อ้างว่ามีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าฯพิษณุโลก ข้าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 3 ให้กับตำรวจ ทางสมาคมจึงต้องนำความไปร้องเรียนต่อป.ป.ช. ให้สอบสวนไต่สวนเอาผิดผวจ.พิษณุโลกและสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) พิษณุโลก และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องว่า ปลอมให้บุคคลเหล่านั้นมาแย่งวัคซีน ไปฉีดให้กับตนเองเป็นเข็มที่ 3 ได้อย่างไร

สำหรับบุคคลดังกล่าวคือ “นางแนนน้อย อัครกิตติกร” วัย 64 ปี ซึ่งเป็นแกนนำกลุ่ม ศอช. (ศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิด (Bully) ทางสังคมออนไลน์) ซึ่งนางแนนน้อย ได้ยอมรับว่า ไปรับขอฉีดวัคซีนเข็ม 3 จริง เนื่องจากตนเองทำงานด้านหน้ามาโดย และเป็นผู้สูงอายุ ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าไปแอบอ้างว่าเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกบ้าง หรือไปบีบบังคับบุคลากรทางการแพทย์นั้นก็ไม่จริงแต่อย่างใด

-ด้าน ผวจ.พิษณุโลกชี้แจงว่า ตนได้แต่งตั้งตำแหน่งที่ปรึกษาให้กับนางแนนน้อยจริง แต่ไม่ได้มีอำนาจอะไร ขอยืนยันว่าเรื่องบุคคลวีไอพีในจ.พิษณุโลกไปขอรับฉีดวัคซีนไม่มีอย่างแน่นอน เพราะเราระมัดระวังอยู่แล้ว พร้อมสั่งกำชับเจ้าหน้าที่อยู่เสมอ ส่วนเรื่องนางแนนน้อย อัครกิตติกร เข้าไปรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ได้อย่างไรนั้นตนไม่ทราบ ซึ่งจะต้องสอบถามคณะกรรมการหรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยฉีดวัคซีนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

7. เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด มติชน ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์,)

-นายธนบดี สิงห์ทองรัตน์ อายุ 32 ปี เปิดเผยกรณี น.ส.กษมล สิงห์ทองรัตน์ อายุ 28 ปี ภรรยา ฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกาเมื่อวันที่ 16 ส.ค.64 แล้วเสียชีวิตในเวลาต่อมา แพทย์ระบุในใบรับรองการตายว่า ภาวะสมองตาย ตนติดใจการเสียชีวิตของภรรยาเพราะก่อนหน้านี้ไม่ได้มีอาการป่วยและไม่มียโรคประจำตัวแต่อย่างใด ตอนนี้น้องบอส ลูกวัย 5 ขวบต้องกำพรว้าแม่

อยากให้องค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด)

-ครอบครัวหัวใจ ลูกชายอายุ 25 ปี เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนได้ 1 วัน ไม่เชื่อที่แพทย์ระบุสาเหตุว่าหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน ล้นลูก ไม่มีโรคประจำตัว วอนขอความเป็นธรรม

8.ปัญหาการใช้ชุดตรวจ ATK และการทำ HI

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ เดลินิวส์,)

-สาวไว๋ ติดโควิดกับแฟน ไม่อยากเป็นภาระหมอ ลงทะเบียนเว็บไซต์ สปสช.เข้าระบบ Home Isolation สุดท่ายผ่าน 1 สัปดาห์ ยังไม่มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานติดต่อกลับมา ซึ่งตนและแฟนต้องหาของกินและยาฟ้าทะลายโจรกินกันเอง ทั้งที่ไม่อยากออกจากบ้านไปเป็นภาระหรือแพร่เชื้อให้ใคร อีกทั้งตอนนี้ยังมีทั้งอาการไข้และไอไม่หาย ทั้งนี้ ยังพบว่า มีผู้ป่วยที่ประสงค์จะรักษาแบบ Home Isolation ลงทะเบียนผ่าน สปสช.ถูกทอดทิ้งแบบตนจำนวนมาก และแทบทุกราย จากที่ติดเพียงคนหรือสองคน ก็ต้องแพร่เชื้อให้คนอื่นในบ้านเพิ่มขึ้นไปอีก โดยเฉพาะเมื่อไม่มีความช่วยเหลือจากหน่วยงานใด ผู้ป่วยก็จำเป็นต้องออกจากบ้านไปหาข้าวปลาและยาที่พอหาได้มารักษาตนเอง

สื่อที่นำเสนอ : เพจเรื่องเล่าจากโรงพยาบาล

- แคร่โพสต์ของหมอแอร์ Akanis Srisukwattana ที่โพสต์ถึงปัญหาของ Home isolation ใน กทม. ขณะนี้ 1.เข้าระบบลงทะเบียน ที่บอกว่าจะได้รับการติดต่อใน 24 ชม. กลับกลายเป็นว่าไม่แต่ความเงียบ 2. เข้าระบบแล้ว มีหมอโทรติดตามแล้ว แต่การเข้าถึงยา ขาดเหลือเกิน หัวใจสำคัญที่ยา Favipiravir จะได้ผล คือ การได้รับยาที่เร็วก่อนที่เชื้อมันจะลุกลาม ต้องเปิดศูนย์หลายๆ เขตให้ญาติคนไข้รับยาแทนได้ จัดระบบคิวดี ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ผ่ากัผู้มีอำนาจสั่งการดำเนินการอย่างรวดเร็ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยรัฐ ข่าวสด)

- อธิบดีกรมการแพทย์ ลงนามประกาศ เรื่องแนวทางการดูแลผู้ที่มีผลการตรวจเชื้อโควิด 19 ด้วย แอนติเจน เทสต์ คิต (ATK) เป็นบวก ส่งถึงน.สสจ. ผอ.ร.พ.สังกัดสธ. ร.พ.สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สังกัด กทม. กระทรวงกลาโหม และร.พ.เอกชน ดังนี้ 1.หากผลเป็นบวก เรียกว่าผู้ติดเชื้อเข้าข่าย รับประทานและเข้ารับการรักษแบบโฮม ไอโซเลชันได้ทันที 2.หากจำเป็นต้องเข้ารับการรักษในลักษณะ คอมมิวนิตี ไอโซเลชัน หรือในสถานพยาบาล ผู้ติดเชื้อเข้าข่ายควรได้รับการตรวจด้วยวิธี RT-PCR คู่ขนาน และให้พยายามแยกจากผู้ป่วยโควิดระหว่างรอผลตรวจ เนื่องจากการตรวจด้วยแอนติเจน เทสต์ ให้ผลบวกอาจได้ร้อยละ 3-5

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thestandard,)

-นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีต รมว.คมนาคม โพสต์เฟซบุ๊กถึงสถานการณ์โควิด โดยระบุว่า มีประเด็นที่สำคัญสามเรื่อง 1.การติดกันในครอบครัวมีเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการป้องกันตัวในบ้านก็เป็นเรื่องจำเป็น 2.การใช้ชุด Antigen Test Kit (ATK) ช่วยทำให้เรารู้ข้อมูลของผู้ติดเชื้อได้เร็วขึ้น และเป็นประโยชน์มาก รัฐควรแจกชุด ATK ฟรีให้กับประชาชนในกลุ่มเสี่ยง 3.การกักตัวที่บ้าน (Home Isolation: HI) ปัญหาที่พบคือ มีหลายรายที่ลงทะเบียนแล้วยังไม่มีการติดต่อ ประเมินอาการ และส่งยาให้ ซึ่งสิ่งที่สำคัญคือการได้รับยาเร็ว ก่อนที่เชื้อจะลงปอด เพราะจะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต มีโอกาสหายได้ โดยไม่กลายเป็นผู้ป่วยเหลืองหรือแดง การบริหารจัดการเรื่อง Home Isolation เป็นเรื่องที่ต้องบริหารจัดการ การใช้ระบบอาสาสมัครอย่างเดียวไม่น่าจะพอ ถ้าต้องจ้างคนหรือภาคเอกชนมาช่วยก็ต้องรับดำเนินการ เวลามีค่า เชื้อโรคไม่รอวัคซีน ไม่รอเตียง ไม่รอยา เราต้องตามให้ทัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (tnn thailand,)

-ทพ. ภาคภูมิ เดชหัสดิน หรือหมอแล็บแพนด้า นักเทคนิคการแพทย์ สภาวิชาชีพเวชกรรมไทย โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า ชุดตรวจส่วนมากจะให้อ่านภายใน 15-30 นาที ห้ามอ่านผลก่อนหรือหลังเวลา ถ้าอ่านก่อนเวลามักจะเป็นผลลบปลอม ถ้าอ่านเกินเวลาสีมันจะเข้มขึ้นเหมือนเราติดเชื้อ เป็นผลบวกปลอม ผลบวก หรือติดเชื้อ จะมีแถบสีขึ้นทั้งสองแถบคือ แถบทดสอบ (T) และแถบควบคุม (C) ผลลบ หรือไม่ติดเชื้อ จะขึ้นแถบสีเฉพาะแถบควบคุม (C) ถ้าชุดตรวจเสีย จะไม่มีแถบสีขึ้นที่ (C) ให้เอาไปทิ้ง

9. เข้าไม่ถึงการรักษา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-ศ.นพ.สันต์ หัตถ์รัตน์ นายกษมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันระบบการแพทย์ฉุกเฉินและบุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉินกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤติ ผู้ป่วยฉุกเฉินจำนวนมากไม่ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันกาล จึงมีข้อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ได้เร่งทำให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการต่างๆ ให้เป็นเอกภาพ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในเขต กทม. ปริมาณคน หลุดให้ข้าวและการสร้างข่าวที่ทำให้เกิดความสับสนจนประชาชนไม่เกิดความเชื่อมั่นในตัวนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล เร่งตรวจเชิงรุกแยกผู้ติดเชื้อโดยเร็วที่สุด เพิ่มและกระจายศูนย์ตรวจเชิงรุก ฉีดวัคซีนไปยังพื้นที่เสี่ยง ลดการแพร่เชื้อและการเดินทางไปยังศูนย์ฯ ที่ สนับสนุน ช่วยเหลือให้ประชาชนผู้ติดเชื้อได้รับการดูแล

สื่อที่นำเสนอ : เพชบุรี เรื่องเล่าเช้านี้

-เพชบุรี เรื่องเล่าเช้านี้ โพสต์ ข่าว คุณตา วัย 92 ป่วยติดเตียง ติดเชื้อโควิดจากลูกชาย หลังซื้อที่ตรวจซื้อมาตรวจเองที่บ้าน พบผลเป็นบวก ลูกสาวพยายามติดต่อหน่วยงานต่างๆเพื่อขอความช่วยเหลือ เพราะคุณตาอาการทรุด แต่ได้รับคำตอบ

เพียงว่า ต้องมีผลตรวจจากแล็บเท่านั้น เมื่อติดต่อไปโรงพยาบาลต่างๆก็ไม่มีที่ไหนรับตรวจ กระทั่งสุดท้ายคุณตาเสียชีวิตคาบ้าน ก่อนได้รับการรักษา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)

-ลุง 58 ปี ชื้อชุดตรวจแบบ Rapid Antigen Test มาตรวจ ผลออกมาเป็นบวก ยอมเสียเงินตรวจแล็บเอกชน แต่อาการหนัก วูบก่อนไปถึง กู้ชีพต้องเร่งช่วย นำส่ง รพ.ตากสิน

10. การขายอาหารเดลิเวอรี่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด,ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์)

- แหล่งข่าวระดับสูงจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยถึงข้อเสนอของผู้ประกอบการบางส่วน เรียกร้องให้ประชาชนสั่งซื้ออาหารภายในห้างสรรพสินค้าได้ที่หน้าร้านและนำกลับไปรับประทานที่บ้านว่า เบื้องต้นไม่สามารถอนุญาตได้ เนื่องจากทีมแพทย์เน้นย้ำว่าไม่อยากให้คนมารวมตัวกันหน้าร้าน หากอนุญาต ให้ซื้อกลับบ้านก็จะมีประชาชนมารวมกลุ่มกันจำนวนมาก และร้านอาหารบางแห่งต้องใช้เวลารอคิวนานและแออัด ทั้งนี้ ไรเดอร์ที่มารอรับอาหาร ทางศบค.อนุญาตให้รอที่จุดอื่น โดยทางห้างสรรพสินค้าเป็นผู้จัดพื้นที่ ไม่ได้มารอกระจุกตัวบริเวณหน้าร้าน ขณะที่ร้านอาหารภายนอกห้างรอหน้าร้าน เพื่อซื้อกลับบ้านได้ ในที่ประชุมศบค.ศบค.ในวันที่ 4 ส.ค.นี้ จะพิจารณาหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อให้ทางจังหวัดปฏิบัติได้ทันที

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน เดลินิวส์ แนวหน้า ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์ มติชน เดลินิวส์ ผู้จัดการ ข่าวสด คมชัดลึก ฐานเศรษฐกิจ ประชาชาติธุรกิจ สยามรัฐ pptvhd36 thestandard js100 ศูนย์ข่าวแอฟซิฟิก สำนักข่าวอิศรา one31 innnews mcot)

- อธิบดีกรมอนามัย แถลงชี้แจงแนวทางการสั่งอาหารเดลิเวอรี่อย่างไร ให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ว่า พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด สำหรับร้านอาหารที่จำหน่ายเครื่องดื่มภายในห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตีมอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่คล้ายคลึงกัน เน้นจำหน่ายผ่านเดลิเวอรี่ เปิดได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. เน้นย้ำเรื่อง ไม่มีการจำหน่ายแก่ผู้บริโภครโดยตรง เพื่อลดการติดต่อระหว่าง "ผู้จำหน่าย" กับ "ผู้บริโภค" ที่อาจไปแออัดหน้าร้านจำนวนหลายคน แต่ต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไขและเวลา ตามระบบและมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด

11. ภูมิคุ้มกันทางสังคม'ทั่วโลกเปราะบาง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์)

-ดร.สุวิทย์ กู๊ด ที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมสุขภาพและปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ WHO ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระบุว่า บทเรียนของโควิด 19 จากหลายๆ ประเทศนั้นล้วนมีปัญหาเหมือนกัน และปัญหาที่หนักที่สุดคือเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันทางสังคม อย่างไรก็ตามในช่วงโควิด 19 มีการหยุดชะงักทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองต่างๆ มีการระบาดของข้อมูลข่าวสารที่ทำให้เกิดความเข้าใจข้อมูลที่ผิดๆ เกิดภาวะข่าวลือ การบิดเบือนข้อมูล เกิดความไม่ไว้วางใจกัน ทำให้มาตรการสาธารณสุขที่ออกมาจึงมีผลกระทบและเกิดความวุ่นวาย ทำให้เห็นว่าปัญหาใหญ่ในสังคมไม่ใช่แค่เรื่องของการจัดการควบคุมโรคระบาดเพียงอย่างเดียว จึงแนะนำการสร้างวัคซีนทางสังคมนั้นต้องการ 1. ภาวะผู้นำกลุ่มในการตัดสินใจ 2. สื่อสารถูกต้อง ทันทีที่ช่องทางเหมาะสม 3. การสนับสนุนจากภายนอก รับกับวิถีชุมชน 4. การใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 5. กลไกการทำงานด้วยกันทุกภาคส่วน

12. โจรจู่พาลัมพาด้านโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (tnn thailand,)

-ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักวิจัยด้านไวรัสวิทยา ไบโอเทค โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเกี่ยวกับโจรจู่พาลัมพา ว่า ข้อมูลที่มีอยู่ตอนนี้เป็นการทดสอบสารสกัดจากพืช และทดสอบการยับยั้งไวรัส SARS-CoV-2 ในหลอดทดลองเท่านั้น ไม่มีผลการทดสอบแม้แต่ในสัตว์ทดลองว่าจะมีคุณสมบัติต้านไวรัสได้จริงหรือไม่ การคาดหวังว่า สารที่ร่างกายเราเปลี่ยนแปลงไปแล้วนั้นจะมีฤทธิ์เหมือนในหลอดทดลองอาจจะไม่เหมือนที่คาดไว้ได้ ข้อมูลลักษณะแบบนี้ควรสื่อสารให้ครบถ้วน

13. ชาวปลอม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ กรมประชาสัมพันธ์)

-จากที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่า ไบหนานเฉาเหว่ย สามารถรักษาผู้ติดเชื้อโควิด 19 หายได้ นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย ได้ตรวจสอบข้อมูลกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แล้ว ยืนยันว่า เป็นชาวปลอม เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลการศึกษาวิจัยใดๆ ที่ยืนยันว่า ไบหนานเฉาเหว่ย สามารถรักษาผู้ติดเชื้อโควิด 19 ได้จริง

- กรณีการเผยแพร่ข้อมูล วัคซีน Pfizer มีส่วนผสมของแม่เหล็ก ทำให้มีผลกระทบต่อร่างกายในอีก 1-2 ปี ทางบริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ชี้แจงว่า วัคซีนไฟเซอร์โควิด-19 ไม่มีส่วนผสมที่เป็นโลหะเป็นส่วนประกอบหรือสารออกฤทธิ์ และวัคซีนไม่สามารถทำให้เกิดการตอบสนองทางแม่เหล็กเมื่อฉีดเข้าไปตามที่กล่าวอ้างได้

14. เก็บเห็ดได้ไฟเซอร์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (bangkokbiznews,)

- ผู้ว่าจ.อุบลราชธานี เปิดเผย ได้รับรายงานจากพื้นที่และทางสถานกงสุลใหญ่แห่ง สปป.ลาว ว่า มีการควบคุมตัวคนไทยที่

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

เข้าไปหาของป่าแล้วหลงเข้าไปในพื้นที่ของ สปป.ลาว 7 คน ซึ่งทางจังหวัดอุบลราชธานี ได้ประสานไปทางสถานกงสุลใหญ่ แห่ง สปป.ลาว เพื่อนำตัวคนไทยกลับมา แต่ทั้งนี้ทั้งหมดยังอยู่ในการควบคุมตามมาตรการควบคุมโรคของทางการลาว อย่างน้อย 14 วัน และจะต้องถูกดำเนินคดีทางกฎหมายของลาวก่อน ส่วนประเด็นการฉีดวัคซีนที่มีข่าวลือสะพัดนั้น ยืนยันว่ายังไม่มีการฉีด หรือการประสานมาจากทางการลาวว่าจะฉีดวัคซีนให้กับ 7 คน ไทยที่ถูกจับกุมแต่อย่างใด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์(pptvhd สยามรัฐ)

-โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ขณะนี้คนไทยทั้ง 7 คนอยู่ที่ศูนย์กักตัวหลัก 21 ของแขวงจำปาสัก โดยแผนการ ต่างประเทศของแขวงจำปาสักได้มีหนังสือแจ้งการจับกุมคนไทยทั้ง 7 คนอย่างเป็นทางการแล้ว โดยจะกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ก่อนดำเนินการตามกฎหมายและส่งตัวกลับประเทศไทยต่อไป ส่วนกรณีที่เป็นข่าวว่า สปป.ลาว ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่คนไทยทั้ง 7 คนนั้น จากการตรวจสอบปรากฏว่ายังไม่มีการพิจารณาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้คนไทยทั้ง 7 คน

15. วัคซีนบางชื่อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ.)

-หัวหน้าพนักงานสอบสวน บช.ก. เรียกประชุมทีมคลีคลายคดีขบวนการแก้ไขข้อมูลผู้ฉีดวัคซีน นำไปขายให้ประชาชน ประสาน สธ.ขอตรวจสอบข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ใหญ่ เพื่อหาหลักฐานมัดคนยัดรายชื่อผู้ซื้อวัคซีน แต่ได้รับการปฏิเสธอ้างว่า เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างกักตัว พร้อมเชิญรอง ผอ.ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อมาสอบปากคำ เพื่อขอรายละเอียดคดีที่เกิดขึ้นทั้งหมด อีกด้านติดต่อเรียกตัวผู้ซื้อวัคซีนมาให้ปากคำ พร้อมให้นำหลักฐานมามอบให้ตำรวจ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด.)

-คุณพ่อพาลูกไปฉีดวัคซีนที่สถานีกกลางบางซื่อ คนแออัดไม่เป็นระเบียบ-รอ 5 ชม. สุดท้ายติดโควิด-แพร่เชื้อยกบ้าน พร้อมเปิดไหม้ไลน์ละเอียดยับ

16. "โควิดสายพันธุ์เดลตา" ติดง่ายแพร่ระบาดทั่วโลก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (มติชน tnthailand.)

-สำนักข่าวรอยเตอร์ส รายงานผลสรุปของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดหลายฉบับ พบว่า โควิดกลายพันธุ์เดลตาแพร่ระบาดได้ง่าย โดยในกลุ่มคนที่ติดโควิดเดลตานั้น พบว่า คนที่ได้รับวัคซีนครบเข็มแล้ว อาจแพร่เชื้อสู่คนอื่นได้มากเท่ากับคนที่ ติดเชื้อที่ยังไม่ได้รับวัคซีนสักเข็ม ยังมีเชื้อโควิดในจมูกและลำคอมากเท่าไร ก็ยังมีโอกาสแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นมากขึ้นไปด้วย ดังนั้น คนที่ฉีดวัคซีนแล้วยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น

-ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐ (ซีดีซี) ออกมาเตือนว่า ไวรัสกลายพันธุ์เดลตา กลายเป็นสายพันธุ์หลักที่แพร่ระบาด อยู่ทั่วโลก มีความรุนแรงมากขึ้น โดยอ้างอิงถึงผลวิจัยที่พบในแคนาดา สิงคโปร์ และสกอตแลนด์ ที่ชี้ให้เห็นว่าผู้ที่ได้รับเชื้อ เดลตา มีความเป็นไปได้ที่จะเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลมากกว่าผู้ป่วยในช่วงต้นของการแพร่ระบาด โดยเดลตาติดต่อได้ ง่ายเหมือนกับอีสุกอีใส สามารถที่จะแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วกว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่ธรรมดา และยังอ้างอิงถึงผลวิจัยจากจีนที่ชี้ว่า ไวรัสกลายพันธุ์เดลตาสามารถแพร่ระบาดได้รวดเร็วกว่า และขยายตัวในร่างกายมนุษย์มากกว่าไวรัสดั้งเดิมถึง 1,000 เท่า ซึ่ง เน้นย้ำให้เห็นถึงอันตรายอันใหญ่หลวงที่จะเกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าผู้คนจะป่วยหนักขึ้นเพราะ เดลตาด้วยหรือไม่

17. รายงานผู้ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด มติชน เดลินิวส์ ไทยรัฐ ไทยโพสต์ ผู้จัดการ แนวนหน้า สยามรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์ มติชน ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ผู้จัดการ สยามรัฐ กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด แนวนหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวนหน้า, บ้านเมือง, สำนักข่าวอิศรา, กรมประชาสัมพันธ์, nationtv, innnews, kapook)

- ศบค.รายงานพบคลัสเตอร์ใหม่คือ **สมุทรสาคร** อ.เมือง เป็นโรงงานถุงพลาสติก พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 19 ราย และบริษัท กระจบองบรรจอาหาร พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11 ราย **นครปฐม** อ.บางเลน เป็นบริษัทคอนกรีต พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10 ราย **กาญจนบุรี** อ.เมือง โรงงานข้าวโพด พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 24 ราย สำหรับจังหวัดที่ติดเชื้อเกิน 100 ราย พบสูงขึ้นรวมถึง 43 จังหวัด โดย 10 จังหวัดรายงานติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ 1.กทม. 3,566 ราย 2.สมุทรปราการ 1,361 ราย 3.ชลบุรี 1,359 ราย 4.สมุทรสาคร 1,282 ราย 5.นนทบุรี 565 ราย 6.ปทุมธานี 465 ราย 7.นครราชสีมา 454 ราย 8.อุบลราชธานี 448 ราย 9.บุรีรัมย์ 405 ราย และ 10.สระแก้ว 382 ราย

-**เกาะสมุย** ป่วยใหม่เพิ่ม 7 ราย จาก คลัสเตอร์สถานบันเทิง-สมุยพลัส เผย นักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มชะลอการเดินทางแล้ว

-**พระนครศรีอยุธยา** พบคลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อโควิด ขนาดกลุ่มใหญ่ที่สุด กำลังแพร่ระบาดอยู่ในเรือนจำ จ.พระนครศรีอยุธยา และทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา โดยมีนักโทษติดเชื้อโควิดไปแล้ว 1,362 คน มีผู้ติดเชื้ออีก 9 คน

มาตรการอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด,สยามกีฬา)

-นายกฯ เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือแก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่สนับสนุนที่ได้รับผลกระทบจากการ ปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 และหญิงยังชีพ (ถุงก๊อปปี้ใจ) จากเงินบริจาคบัญชี

ข

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

"สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรับบริจาคสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)" ซึ่งที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ไปแล้ว 126 ราย เป็นเงิน 4.5 ล้านบาทเศษ แบ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 86 ราย และเจ้าหน้าที่สนับสนุน 40 ราย ในวันที่ คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สนับสนุน เพิ่มอีก 27 ราย จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,285,000 บาท

-ที่ประชุม ครม.เห็นชอบขยายขอบเขตมาตรการบรรเทาผลกระทบและให้ความช่วยเหลือกลุ่มแรงงาน ผู้ประกอบการ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พร้อมขยายกรอบวงเงินการให้ความช่วยเหลือ เพิ่มเป็น 60,000 ล้านบาท จากเดิม 30,000 ล้านบาท

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน.)

-รพ.สธ. ขมการสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขของเครื่องดิงวัคซีนโควิด-19 อัตโนมัต ที่พัฒนาโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อลดเวลาการทำงานและลดภาระงานของบุคลากรที่ทำหน้าที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อประชาชน โดยกล่าวว่า มีโอกาสได้พบกับ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อ 2-3 เดือนก่อน จึงขอความอนุเคราะห์กับท่าน ช่วยพัฒนาเครื่องดิงวัคซีนอัตโนมัติ เนื่องจากในปี 2564 ประเทศไทยจะมีวัคซีนแอสตราเซนเนกา จำนวน 61 ล้านโดส โดย 1 ชุด บรรจุมาปริมาณ 6.5 ซีซี ดังนั้น หากมีวิธีที่แม่นยำ จะสามารถดิงวัคซีนได้ถึง 12 โดส ซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนที่จะได้รับวัคซีนครบคลุมมากยิ่งขึ้น จึงมอบหมายให้ ปลัด สธ.หาแนวทางการจัดหาเครื่องดิงวัคซีนอัตโนมัติ มาช่วยสนับสนุนการฉีดวัคซีนของหน่วยบริการ ทั้งนี้ เครื่องต้นแบบและการดิงวัคซีนต้นแบบ เป็นการกำหนดสำหรับดิงวัคซีนแอสตราฯ ให้ได้ปริมาณโดสละ 0.5 ซีซี ซึ่งทำให้ 1 ชุดวัคซีน สามารถดิงได้ถึง 12 โดสอย่างแม่นยำ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน)

- ปลัด สธ. กล่าวว่า ในช่วงล็อกดาวน์ 2 สัปดาห์นี้ สธ.ร่วมกับชมรมแพทย์ชนบทได้จัดหน่วย CCR Team โดยบุคลากรสาธารณสุขจิตอาสาหลายสาขาวิชาชีพในภูมิภาค เช่น แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว พยาบาล เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ ซึ่งมีความชำนาญในการจัดบริการปฐมภูมิ จำนวน 39 ทีมภูธร จากภาคเหนือ 7 ทีม ภาคกลาง 10 ทีม ภาคตะวันออก 2 ทีม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 ทีม และภาคใต้ 9 ทีม ร่วมดำเนินการเชิงรุกในพื้นที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 4-10 สิงหาคมนี้ และคาดว่าจะมีเพิ่มเติมอีกรวมเป็น 40 กว่าทีม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ)

-อธิบดีกรมอนามัย ระบุขณะนี้วัคซีนที่มีข้อมูลรองรับถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยในเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปมีเพียงชนิดเดียว ได้แก่ วัคซีนชนิด mRNA ของไฟเซอร์ โดยแนะนำ 1) ยังไม่แนะนำวัคซีนสำหรับเด็กทั่วไปที่แข็งแรงดี ในขณะที่จนกว่าจะมีวัคซีนและข้อมูลเรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนในเด็กเพิ่มเติม 2) แนะนำให้ฉีดวัคซีนที่ สธ.รับรองให้ใช้ในเด็ก 3) แนะนำให้ผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดรับวัคซีน 4) แนะนำให้สร้างวินัยในการป้องกันตัวเอง และ 5) แนะนำให้ผู้ปกครองทำงานที่บ้าน งดการเยี่ยมเยียนจากบุคคลภายนอก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(สยามรัฐ) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์ ผู้จัดการ สยามรัฐ ฐานเศรษฐกิจ กรมประชาสัมพันธ์ pptvhd36 pattayamail Chiangmai-Mail ch7)

-พ.โสมณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำการใช้หน้ากากอนามัยให้ได้ผลดีที่สุด ต้องยึดหลัก 3 ถูก คือ ถูกเวลาถูกวิธี ถูกชนิด โดยหน้ากากผ้าเหมาะสำหรับทำกิจกรรมในที่ที่คนน้อยไม่แออัดเช่น ในบ้าน หน้ากากทางการแพทย์เหมาะสำหรับใช้ในในที่ปิด เช่น ในห้องสวม 1 ชั้นก็พอ แต่หากต้องไปในแหล่งชุมชน เช่น ตลาดสด ตลาดนัด ซูเปอร์มาร์เก็ต ให้ใส่ 2 ชั้น เพื่อสามารถป้องกันเชื้อได้ดียิ่งขึ้น โดยใส่หน้ากากทางการแพทย์ไว้ด้านใน สวมหน้ากากผ้าไว้ด้านนอก และไม่จำเป็นต้องถอดหน้ากากให้ถูกต้อง คือ แบนชิดหน้าและคลุมจมูก แก้ม คางเสมอ รวมทั้งไม่ใส่หน้ากากซ้ำ ควรเปลี่ยนทุก 6-8 ชั่วโมงหรือเปลี่ยนทุกวัน และเปลี่ยนทุกครั้งเมื่อหน้ากากเปียกชื้นหรือมีคราบสกปรก เนื่องจากหากมีเชื้อโควิด-19 ติดอยู่ เชื้อจะมีชีวิตอยู่นานกว่า 1 สัปดาห์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน,กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย thailandplus chiangmainews)

-พญ.สายพิน โชติวิเชียร ผอ.สำนักโภชนาการ กรมอนามัย พบว่า มีผู้ใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์ถึงร้อยละ 85 และอาหารที่นิยมสั่งทางออนไลน์คืออาหารจำพวกพาสต้าฟู้ดต่าง ๆ โดยอาหารประเภทเหล่านี้ มักจะมีสารอาหารประเภทไขมันและโซเดียมสูง กินมากอาจสะสมเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วนและเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดตามมาได้ แนะนำประชาชนกินให้ถูกหลักโภชนาการในช่วงโควิด เน้นกินปริมาณพอเหมาะ ประยุกต์ใหม่ เลี่ยงกินสุก ๆ ดิบ ๆ และไม่กินอาหารร่วมกับผู้อื่น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า)

-สปสข.ประกาศขยายวันให้บริการตรวจโควิดเชิงรุกฟรี 3 จุด ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ได้แก่ 1.สนามกีฬาภูปะเตมีย์ กองทัพอากาศ ต.คูคต อ.ปทุมธานี โดย สปคม. ขยายจนถึงวันที่ 13 สิงหาคม (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. 2.สนามราชวังคาลากีฬาสถาน (หัวหมาก) เขตบางกะปิ กทม. ขยายจนถึงวันที่ 13 สิงหาคม (หยุดวันเสาร์อาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. 3.ลานจอดรถ ชั้น 1 อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถ.แจ้งวัฒนะ กทม.ตรวจ

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โดย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขยายเพิ่มอีก 2 วัน วันที่ 2-3 สิงหาคม เวลา 08.00-16.00 น. และหากผลเป็นบวก จะมีการจับคู่คลินิกชุมชนอบอุ่นดูแลที่บ้านหรือที่ชุมชน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์)

- นพ.สสจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์บุคลากรทางการแพทย์ รพ.หนองสองห้อง ยืนยันติดเชื้อโควิด19 รวม 7 คน และ รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง ยืนยันติดเชื้อรวม 15 คน ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า ส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มไม่แสดงอาการ เนื่องจากได้รับวัคซีนป้องกันโควิดแล้ว 1-2 เข็ม ขณะที่พยาบาล รพ.หนองสองห้อง นั่งกอดกันร้องไห้ในโรงพยาบาล เนื่องจากติดโควิดยกทีม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (tnnthailand,ฐานเศรษฐกิจ)

-เพจเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลราชวิถี ได้โพสต์ข้อความว่า ทางโรงพยาบาลราชวิถี เปิดให้จองคิวฉีดวัคซีน COVID-19 สำหรับอายุ50ปี ขึ้นไป และหญิงตั้งครรภ์ โดยผ่านช่องทางออนไลน์ (Website โรงพยาบาลราชวิถี) ลงทะเบียนผ่าน QR Code หรือคลิก <https://bit.ly/3pM1sHQ> (มีจำนวนจำกัด) ขณะที่ผู้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไปสามารถ Walk-in ได้ตั้งแต่วันนี้

-คณะแพทยศาสตร์พร.รามธิบดี ม.มหิดล ประกาศเชิญประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปหรือผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง หรือหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 1 แอสตราเซนเนกา แจกจองฉีดวัคซีนได้ทาง RAMACOVID CallVaccine โทร. 0-2078-9078 เริ่มจองตั้งแต่วันที่ 5 ส.ค. 2564 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวนของวัคซีน กำหนดฉีดวันที่ 9-13, 16 ส.ค. 2564 เวลา 08.00-16.00 น. ณ Sky Hall ชั้น 3 เซ็นทรัลลาดพร้าว

- รพ.บ้านแพ้ว สมุทรสาคร แจกวัคซีนฉีดวัคซีนโควิด 3 กลุ่มเป้าหมายตกค้าง "ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป-ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง-ประชาชนทั่วไป" หลังประกาศเลื่อนนัดฉีดเข็มแรกเมื่อต้นเดือน มิ.ย. 64

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์,)

-พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า บ้านที่มีผู้สูงวัย ..ใส่ใจป้องกัน อย่าพลาดเอามาตรการ Covid เข้าบ้าน เราอาจนำเชื้อและความตายมาสู่ญาติที่เคารพรักของเราได้ โดยไม่ต้องใจด้วยความประมาทของเราเอง เราจึงเป็นคนที่สำคัญที่สุดที่จะหยุดยั้งการติดเชื้อในบ้านของเราเอง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์,)

-นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากการประเมินตัวเลขยอดผู้ป่วยที่รักษาหาย สามารถกลับบ้านได้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา นั้น เฉลี่ยแล้วอยู่ที่วันละหมื่นกว่าคน ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี สะท้อนความสำเร็จ อยากให้ทุกคนชื่นชมทีมแพทย์ ร่วมกันให้กำลังใจ อย่างมองแค่ตัวเลขของผู้ติดเชื้อเพิ่มเท่านั้น เพราะมีแต่จะก่อให้เกิดความเครียด หากเรามองอีกมุมจะเห็นถึงความสำเร็จ จะก่อให้เกิดพลังในการร่วมกันต่อสู้ภัยโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน mcot,sanook)

-จนท.ตำรวจ สภ.ตะโหมด จ.พัทลุง รับแจ้งเหตุ นายประพัฒน์ ผู้ต้องหาติดเชื้อโควิดจากเรือนจำพัทลุง รักษาตัวที่ รพ.พัทลุง และหนีจากรพ. พร้อมขโมยรถ จยย.ชาวบ้านหลบหนี เจ้าหน้าที่ติดตามจับกุม แต่ผู้ต้องหาแย่งปืนตำรวจ จึงถูกวิสามัญฯ เสียชีวิต

-เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองนครนายก รวบนักโทษชาย หลังตัดสินใจกระโดดตึกโรงพยาบาล ชิงรถจักรยานยนต์หลบหนี เหตุเพราะคิดถึงลูกวัย 5 เดือนและเมีย หลังถูกคุมขังนาน 5 เดือน ในคดีอาวุธปืน

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

ลักลอบผลิตแคปซูลยาฟ้าทะลายโจรโดยไม่ได้รับอนุญาต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวอิศรา, อีจัน, amarintv, Thebangkokinsight, tnnthailand, mthai, springnews, topnews, newtv, pptvhd36, ch7, จส.100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก)

- อย. ร่วมกับ บก.ปคบ. เพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายแฉผลการปฏิบัติจับกุมผู้ต้องหาลักลอบผลิตแคปซูลยาฟ้าทะลายโจรโดยไม่ได้รับอนุญาต ตรวจสอบพบว่าใช้ผงบอระเพ็ดบรรจุในแคปซูลแทนผงฟ้าทะลายโจร รวมมูลค่าของกลางกว่า 400,000 บาท ในขณะที่มีประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร จึงเป็นช่องทางให้มีฉวยโอกาสนำผลิตภัณฑ์ปลอม หรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานมาจำหน่าย ขอให้ประชาชนระมัดระวังในการซื้อ ผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรที่ถูกต้อง ฉลากต้องมีเลขทะเบียนตำรับสมุนไพร ขึ้นต้นด้วยอักษร “G” แนะนำว่าก่อนซื้อผลิตภัณฑ์ ขอให้ ตรวจสอบการอนุญาตที่ www.fda.moph.go.th หรือ Oryor Smart Application เพื่อจะได้ไม่เสี่ยงกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพ มาตรฐานหรือผลิตภัณฑ์ปลอม และหากพบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าจะผิดกฎหมาย สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรืออีเมล 1556@fda.moph.go.th